

nhân cách lớn

chưa một lần gặp ông ở ngoài đời nhưng tôi luôn dõi theo hoạt động của ông qua chương trình thời sự trên báo, đài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tôi là một vị lãnh đạo giản dị, gần gũi, cả một đời vì Đảng, vì dân. 80 năm cuộc đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong khoảng thời gian đảm nhận vai trò lãnh đạo Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc làm này đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đem lại niềm tin cho Nhân dân.

● Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đông Nai ĐẶNG VĂN ĐIỂM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh. Nhiều doanh nghiệp Đông Nai và cả nước đã mạnh dạn vươn ra làm ăn với thế giới.

Chúng tôi kỳ vọng những di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện. Sự đồng lòng, quyết tâm của cả đất nước sẽ là động lực để Việt Nam vươn mình trở dậy, phát triển bền vững trong tương lai.

● Ông VÂN VIẾT TUYẾN, ngụ phường Suối Tre, thành phố Long Khánh

Tôi có 70 năm tuổi đời, gần 40 năm tuổi Đảng. Tôi chưa có dịp được gặp hay được nhìn thấy trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng hình ảnh Tổng Bí thư trong tôi, mà chắc hẳn là trong nhiều người dân, là hình ảnh rất gần gũi, thân thuộc. Cả cuộc đời của Tổng

Bí thư luôn đấu tranh, cống hiến cho đất nước, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, không hề một chút tư lợi cá nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là tấm gương của một người Cộng sản trung kiên, đặc biệt là luôn cương quyết đấu tranh đến cùng với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực làm xấu đi hình ảnh của Đảng, của đất nước. Cũng từ đó, đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

● Ông ĐẶNG ĐỨC HÒA, lão thành cách mạng (ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa)

Chiều nay, nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần mà tôi lặng người. Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vô cùng kính trọng và thương tiếc ông - một vị lãnh đạo đất nước hết sức giản dị, thanh liêm, chính trực; một tấm gương người Cộng sản kiên trung; một người luôn nhất quán giữa nói và làm; lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, lấy lợi ích của dân làm mục tiêu phấn đấu và là người có trái tim vô cùng nhân hậu.

Cả đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đấu đấu với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, luôn đặt mục tiêu làm trong sạch bộ máy trong tổ chức Đảng, làm cho dân tin yêu hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ông luôn nói rằng, phải biết tự sửa, biết dựa vào dân để chỉnh đốn, chỉnh đốn là từ bên trên xuống. Vì vậy, suốt thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp làm tổng tư lệnh "cuộc chiến" chống tham nhũng với tinh thần không khoan nhượng; ai không làm, ai do dự thì đứng sang một bên... Và "cuộc chiến" này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân. Trong giờ phút đau thương này, tôi nghiêng mình dành sự kính trọng, thương tiếc và tin tưởng vào sự nghiệp đồng chí



Ảnh: CÔNG NGHĨA

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay đồng chí Viên Hồng Tiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

đã để lại cho dân tộc, cho Nhân dân Việt Nam.

● Chị TRƯƠNG LÊ BẢO TRINH, Bí thư Đoàn Trường đại học Lạc Hồng

Là một trong những đại biểu của Đông Nai tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Hà Nội năm 2022, tôi vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh Tổng Bí thư trong tôi là một vị lãnh đạo giản dị, cách nói chuyện chân tình.

Tôi nhớ mãi câu nói của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc: "Con người muốn tạo dựng sự nghiệp cho mình phải bắt đầu từ tuổi trẻ - là tuổi dám nghĩ, dám làm và có nhiều điều kiện để thực hiện ước mơ...".

Câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một sự định hướng cho tôi phấn đấu. Là một "thủ lĩnh thanh niên, bản thân tôi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Đồng thời, truyền cảm hứng để đoàn viên, thanh niên, sinh viên đem sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

● Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) ĐINH SỸ PHÚC

Tôi vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2022, nhân dịp ông tiếp đoàn cán bộ làm công tác nhân đạo chữ thập đỏ tiêu biểu. Được nắm bàn tay ấm áp, nhìn đôi mắt trìu mến tràn đầy tình cảm yêu thương của Tổng Bí thư mà lòng tôi vô cùng xúc động.

Ở cương vị cán bộ Công đoàn, tôi sẽ không quên những căn dặn, chỉ dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn

Việt Nam lần thứ XIII. Chúng tôi, những cán bộ Công đoàn, luôn biết ơn Tổng Bí thư và nguyện sẽ cố gắng rèn luyện tu dưỡng học tập để xứng đáng là một cán bộ Công đoàn gương mẫu.

● Anh NGUYỄN KHẮC LUÂN (ngụ phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa)

Trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, đưa vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao. Đặc biệt là đưa kinh tế ngày càng đi lên, xã hội ổn định, đời sống của các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Có được những thành tựu này là nhờ có những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn. Đặc biệt là cương quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng thương tiếc một cán bộ đức độ có tâm, có tầm, trong sáng, giản dị và là một nhà lãnh đạo luôn gần gũi, hết lòng vì Nhân dân. **Nhóm P.V**



Ảnh: CB

Ông Đinh Sỹ Phúc (hàng đầu bên trái) vinh dự được chụp hình kỷ niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cán bộ xuất sắc trong công tác từ thiện, chữ thập đỏ Việt Nam năm 2022.